



Bureau Veritas Certification (M) Sdn Bhd

Level 11, Menara Dayabumi, Jalan Sultan Hishamuddin,
50550 Kuala Lumpur, Malaysia

วันที่ประกาศ: 22 พฤศจิกายน 2562

เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน,

เรื่อง ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้ข้อคิดเห็นสำหรับการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน RSPO Principle and Criteria รอบการต่ออายุการรับรอง ให้กับบริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด (The Natural Palm Group Company Limited)

นูโร เวริทัส เซอทิฟิเคชัน (มาเลเซีย) เซ็นติเรียน เบอร์ฮัด ได้รับการติดต่อจากบริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด ให้ทำการตรวจเพื่อต่ออายุการรับรองตามระบบมาตรฐาน RSPO P&C โรงสกัดและสวนปาล์มของทางบริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด โดยใช้มาตรฐาน RSPO P&C ฉบับ พ.ศ.2561 และมาตรฐาน RSPO สำหรับห่วงโซ่อุปทานฉบับ พ.ศ.2560

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด ได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 โดยมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จำนวน 1 โรง แปลงปลูกปาล์ม น้ำมัน จำนวน 1 แปลง และแปลงปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในโครงการ จำนวน 1 แปลง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันทั้งหมด 2,034.56 ไร่ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการรับรองตามมาตรฐาน RSPO P&C ของโรงสกัดและสวนปาล์มของ บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด ซึ่งบริษัท ฯ เป็นสมาชิกของ RSPO มาตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2554 หมายเลขสมาชิก **2- 0218-11-000-00** และบัญชี Palmtrace หมายเลข **RSPO_PO1000001394**

นูโร เวริทัส เซอทิฟิเคชัน จะทำการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน RSPO P&C สำหรับต่ออายุการรับรอง ให้กับโรงสกัด และสวนปาล์ม ของบริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด ณ สำนักงานเลขที่ 250 หมู่ 12 ตำบลครน อำเภอสรี จังหวัดชุมพร 86130 ในระหว่างวันที่ **23-27 ธันวาคม 2562**

ขอบข่ายของการตรวจประเมิน

ขอบข่ายของการตรวจประเมิน คือ การผลิตน้ำมันปาล์มดิบ และเมล็ดในปาล์ม ที่โรงงานสกัดบริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ โดยใช้รูปแบบห่วงโซ่อุปทานแบบ Mass Balance ด้วยหลายปาล์มสดจากสวนปาล์มของบริษัทและเกษตรกรในโครงการ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ชื่อโรงงาน	ที่ตั้งสำนักงาน	พิกัดภูมิศาสตร์		กำลังการผลิต (ตัน/ชั่วโมง)	ผลผลิตคาดการณ์รายปี (ตัน)	
		ละติจูด	ลองจิจูด		น้ำมันปาล์มดิบ	เมล็ดในปาล์ม
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด	250 หมู่ 12 ตำบลครน อำเภอสรี จังหวัดชุมพร 86130	10°17'34.92"N	99°5'26.08"E	60	900	300



**BUREAU
VERITAS**

ชื่อสวนปาล์ม	ที่ตั้ง	พิกัดภูมิศาสตร์		พื้นที่ (ไร่)		คาดการณ์ผลผลิตหลายปี (ตัน)
		ละติจูด	ลองจิจูด	พื้นที่ทั้งหมด	*พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน	
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด	3/5 หมู่ 6 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150	9°17'9.62"N	99°10'3.89"E	317.56	259.78	3,830
สวนปาล์มเกษตรกร ในโครงการ คุณโกวิท ควรรทองธรรม	หมู่ 10 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130	10°14'5.87"N	99°10'4.72"E	76.47	65.75	970

หมายเหตุ: *พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน รวมทั้งพื้นที่ปลูกที่ให้ผลผลิตแล้ว และยังไม่ให้ผลผลิต

ทีมผู้ตรวจประเมิน

บูโร เวอร์ิตัส เซอทิฟิเคชัน (มาเลเซีย) เซ็นติเรียน เบอรัลด์ เป็นหนึ่งในสมาชิกของ บูโร เวอร์ิตัส บริษัท ที่เป็นผู้นำในการทดสอบ การตรวจ และ ให้ การ รับ ร้อง การส่งมอบบริการที่เต็มไปด้วยคุณภาพเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และด้าน ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ สิ่ง แวด ล้อม และ สังคม บริษัท จัด ตั้ง มา ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2371 จึงเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในด้านการให้การรับรองและการยอมรับจากองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศมายาวนานกว่า 190 กว่าปี

การตรวจประเมินในครั้งนี้จะประกอบไปด้วยทีมผู้ตรวจรับรอง ดังต่อไปนี้

- **คุณจรัล ติงคาศ:** เป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินและรับผิดชอบในการตรวจตามข้อกำหนดมาตรฐาน RSPO สำหรับ ห่วง โข ฐ ฎ ฑ าน และ ระบบ การ จัด การ ตาม มาตรฐาน RSPO P&C ประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ที่มีคุณค่าต่ออนุรักษ์สูง (HCV) การจัดการพลังงาน การจัดการก๊าซเรือนกระจก การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้สารเคมีและปุ๋ย นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเด็นผลกระทบด้านสังคมจากกิจกรรมในโรงสกัดและสวนปาล์ม
- **คุณประภาส โนเรศน:** เป็นสมาชิกทีมผู้ตรวจประเมิน และรับผิดชอบในการตรวจด้านการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้สารเคมีและปุ๋ย การจัดการสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงประเด็นผลกระทบด้านสังคมจากกิจกรรมในโรงสกัดและสวนปาล์ม
- **คุณเสวีวัฒน์ เถรดาทอง:** เป็นสมาชิกทีมผู้ตรวจประเมิน และรับผิดชอบในการตรวจด้านการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้สารเคมีและปุ๋ย การจัดการสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงประเด็นผลกระทบด้านสังคมจากกิจกรรมในโรงสกัดและสวนปาล์ม
- **คุณนิยม แสนมะโน:** เป็นสมาชิกทีมผู้ตรวจประเมิน และรับผิดชอบในการตรวจด้านการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้สารเคมีและปุ๋ย การจัดการสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงประเด็นผลกระทบด้านสังคมจากกิจกรรมในโรงสกัดและสวนปาล์ม



การเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อคิดเห็น

ในการนี้

จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนใจให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวและเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- ประเด็นผลกระทบด้านการอนุรักษ์นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
- ประเด็นการได้มาซึ่งที่ดินและปัญหาความขัดแย้งด้านการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
- ประเด็นการจัดหางาน ค่าแรง และค่าตอบแทนต่างๆ สำหรับคนงานและผู้รับเหมา
- ประเด็นผลกระทบด้านสังคมจากกิจกรรมการทำสวนปาล์มน้ำมันของสมาชิกภายในกลุ่ม
- ประเด็นด้านการพัฒนาชุมชน
- และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ความคิดเห็นหรือข้อสังเกตจากท่านสามารถที่จะสื่อสารได้ตามช่องทางจากการประชุมร่วมกันกับทีมผู้ตรวจประเมินในระหว่างวันที่ตรวจประเมิน หรือจะเขียนจดหมายส่งไปตามที่อยู่ด้านล่างนี้ เพื่อให้ทุกประเด็นความคิดเห็นและข้อสังเกตได้นำไปใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไปในระหว่างการตรวจรับรอง ช่องทางการติดต่อตัวแทน บริษัท บิวโร เวนริทัส เซอทิฟิเคชัน และตัวแทนบริษัท ๆ มีดังนี้

ตัวแทน บิวโร เวนริทัส เซอทิฟิเคชัน (มาเลเซีย) เซินดีเรียน เบอรัฮัด

คุณจงรักภักดิ์ ต๊ะกาศ

บริษัทบิวโร เวนริทัส เซอทิฟิเคชัน (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 16 อาคารบางกอก ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 2670 4800

โทรสาร: +66 2718 1941

อีเมล: chongrak.takard@th.bureauveritas.com

ตัวแทน บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด

คุณนางอนงค์ วิเศษภักดิ์

ผู้แทนฝ่ายบริหาร

250 หมู่ 12 ตำบลครน อำเภอสรี จังหวัดชุมพร 86130

โทรศัพท์: +66 77 529 800

โทรสาร: +66 77 529 848

อีเมล: safety@naturalpalm.com

บิวโร เวนริทัส เซอทิฟิเคชัน (มาเลเซีย) เซินดีเรียน เบอรัฮัด

ใครขอถือโอกาสนี้ในการแสดงความขอบคุณทุกประเด็นความคิดเห็นที่จะได้จัดส่งมาภายใน 30

วันหลังจากที่ได้มีการออกจดหมายฉบับนี้ ทุกประเด็นความคิดเห็นจะมีการนำไปใช้สำหรับการประเมินเท่านั้น และจะมีการจัดเก็บเป็นความลับโดย บิวโร เวนริทัส เซอทิฟิเคชัน (มาเลเซีย) เซินดีเรียน เบอรัฮัด และ RSPO

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นายมุฮะมัด ชาชาเร อับดุลลาห์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (RSPO)